

Số: /TB-UBND

Bắc Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận Hội thảo Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 11 năm 2023

Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 23/11/2023 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023: Dự họp có đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Đội quản lý trật tự đô thị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm GDNN - GDTX huyện; Chi cục Thuế Khu vực IV; Đội Quản lý thị trường số 5; Hạt Kiểm lâm huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chi cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm xã hội huyện; Điện lực Bắc Sơn. Sau khi nghe các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp; đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Đối với các dự thảo Báo cáo, Nghị quyết trình tại cuộc họp

1. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 do Phòng Tài chính – Kế hoạch trình.

Qua phân tích, thảo luận, UBND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên cần rà soát, bổ sung làm nổi bật thêm một số nội dung: công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, cập nhật lại số liệu kết quả đạt được trong năm 2023, bổ sung đánh giá chi tiết thêm phần khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và điều chỉnh cụ thể lại một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho phù hợp. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia góp ý của các thành phần dự họp và các văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND huyện **trước ngày 28/11/2023**.

2. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình. Qua phân tích, thảo luận, UBND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên cần rà soát lại thật cụ thể đối với nhóm các xã thực hiện phân đầu NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trong năm 2024, để bổ sung vào báo cáo và đề xuất đăng ký phân đầu hoàn thành thêm trong năm 2024.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất với UBND huyện việc thực hiện phân đầu thêm xã NTM nâng cao hoặc xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024; tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các thành phần dự họp và tổng

hợp văn bản góp ý của các cơ quan đơn vị, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND huyện **trước ngày 28/11/2023**.

3. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND huyện do Văn phòng HĐND và UBND huyện trình.

Qua phân tích, thảo luận, UBND huyện cơ bản đồng tình với các nội dung dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên còn có một số nội dung trả các kiến nghị còn chung chung, chưa rõ được kết quả, tiến độ thực hiện nội dung của kiến nghị và chưa phân định rõ được nội dung trả lời (nội dung đã giải quyết xong, đang giải quyết, sẽ giải quyết trong thời gian tới). Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia góp ý của các thành phần dự họp và cập nhật lại các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND huyện **trước ngày 28/11/2023**.

4. Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn hóa; Kết quả thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 do Phòng Văn hóa và Thông tin trình.

Qua phân tích, thảo luận, UBND huyện cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Báo cáo trình tại cuộc họp. Tuy nhiên cần rà soát, đánh giá kỹ đối với những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác quản lý di tích, công tác xây dựng và phát triển du lịch trên địa bàn... Giao phòng Văn hóa và Thông tin tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia góp ý của các thành phần dự họp và văn bản góp ý của các ngành, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND huyện **trước ngày 28/11/2023**.

5. Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển cây thuốc lá trên địa bàn huyện Bắc Sơn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

Sau khi phân tích, thảo luận, UBND huyện có ý kiến như sau: Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của Trung ương, của tỉnh; xem xét, đánh giá việc ban hành Nghị quyết trên địa bàn huyện có phù hợp với các quy định không, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng Báo cáo của UBND huyện về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết trên, gửi Thường trực Huyện ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo. Hoàn thành **trước ngày 10/12/2023**.

6. Đối với các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết còn lại đã được UBND huyện giao tại Công văn số 1940/UBND-VP ngày 06/11/2023.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo thành phần dự họp tại Giấy mời số 277/GM-UBND ngày 21/11/2023 của UBND huyện nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về các đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự thảo Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện, Nghị quyết của HĐND huyện, đồng thời gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để theo dõi trước 17 giờ 00 phút, **ngày 24/11/2023**. Trên cơ sở văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, yêu cầu các phòng, ngành được giao tham mưu Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trình UBND huyện **trước ngày 28/11/2023**.

II. Đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ chủ động rà soát lại các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 78-NQ/HU ngày 19/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Sơn, khóa XXII về nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện, khóa XX về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Công văn số 128/UBND-VP ngày 01/02/2023 của UBND huyện về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Công văn số 169/UBND-PTCKH ngày 08/02/2023 của UBND huyện về việc giao thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đảm bảo hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, thực hiện rà soát xây dựng chương trình công tác của cơ quan, đơn vị mình năm 2024. Chương trình công tác cần nêu rõ theo từng nội dung công việc cụ thể gắn với thời gian thực hiện theo tháng, quý và cơ quan phối hợp thực hiện. Trong đó chú ý ngoài nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đối với nội dung trình UBND huyện trong năm 2024 cần nêu rõ nội dung, thời gian cụ thể trình UBND huyện xem xét, quyết định. Hoàn thành gửi về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND và UBND huyện*) **trước ngày 15/12/2023**.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp, tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện. Hoàn thành trình UBND huyện **trước ngày 20/12/2023**.

3. Đối với UBND các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (Long Đông, Vũ Sơn, Đông Ý) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các tài liệu minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần chủ động tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ tất cả các tiêu chí **trước ngày 10/12/2023**.

4. Đối với UBND các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 (Tân Thành, Hưng Vũ, Bắc Quỳnh) chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng các tiêu chí đã đạt, chưa đạt theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. Chủ động xây dựng kế hoạch nông thôn mới năm 2024 của xã và xác định lộ trình thực hiện cụ thể, phân

công nhiệm vụ cụ thể cho ban, ngành, cán bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới.

UBND huyện thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Quang Hiến